

NEWTNT EXPRESS là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và cung cấp dịch vụ [chuyển nhanh quốc tế](#)

và

[mua hàng Trung Quốc](#)

.

Với

NEWTNT EXPRESS:

Quý khách chắc hẳn đã mua sắm bất kỳ sản phẩm gì từ Quảng Châu.

Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm trong việc mua sắm từ Quảng Châu để cùng Quý khách mua những sản phẩm chất lượng và đem về nhà.

Hàng hóa từ Quảng Châu sẽ được chuyển tới Quý khách từ Việt Nam chỉ từ 3-9 ngày làm việc

Vận chuyển hàng Quảng Châu, hoặc các tỉnh thành Trung Quốc về Việt Nam trong thời gian nhanh nhất giá cả phải chăng.

Chúng tôi luôn có những ưu đãi từ Quý khách khi thực hiện dịch vụ với công ty chúng tôi

Hãy liên hệ ngay với các nhân viên tư vấn của chúng tôi, để có hỗ trợ tốt nhất trong việc mua sắm hàng hóa

từ Quảng Châu, Trung Quốc ngay tại nhà của bạn.

NEWTNT EXPRESS còn cung cấp [dịch vụ chuyển nhanh quốc tế](#), vận chuyển hàng hóa hai chiều Trung Quốc - Việt Nam nhanh chóng, tiện lợi.

Quảng Châu cái gì cũng có

Quảng Châu được mệnh danh là nơi tập trung tất cả các mặt hàng bán sẵn nơi đây, hàng Trung Quốc đã sẵn các tỉnh thành đầu tiên tập trung tại Quảng Châu. Ai muốn đánh hàng Quảng Châu, [mua hàng Trung Quốc](#) có thể đến Quảng Châu là có đủ mọi loại quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, đồ chơi, đồ trang trí... Sài Gòn gặp khó khăn về chất liệu, Quảng Châu nhất kho tập trung chất liệu may mặc toàn cầu. Chỉ riêng hàng da và giày da trên đường Guanghua Yi có tới vài kilômét dãy siêu thị lớn gặp hàng chợ lớn Diamond Plaza. Chúng tôi mua được một miếng da lớn chiều 46 đơn vị đo da giá khoảng 1,5 triệu đồng, quá rẻ so với Việt Nam.

Các loại quần áo khác như jean, áo thun, quần. Người đi mua không lo không tìm thấy hàng, mà chắc chắn không có thời gian chờ.

Chợ trung tâm chuyên bán vải sợi tại Quảng Châu 5 tầng (chợ a khang), dài ngút mắt với cửa man nào là cửa hàng vải sợi. Các công ty dệt cũng không bỏ lỡ cửa hàng xiut hiên tại khu chợ này. Chợ phụ liệu cũng riêng biệt nằm ở phía đông khu chợ vải. Người mua kẻ bán tập nập. Mọi mã riêng biệt, tinh xảo.

Du lịch Quảng Châu cần lưu ý:

-Mắt đôi dép thỏ da chân, Bên sofa đi bộ rất nhieu, đừng nên đi giày cao gót vì thỏ làm bạn mắt và đi u đó làm giảm “năng suất shopping”.

-Đi thỏ nhieu thì nên mua tiền, Đi thì nên chổ cửa vào ngân hàng là đi đợc ngay, nhong luôn luôn lâu vì xếp hàng rất dài. Hãy đi nhieu thì nên mua tiền và gửi vào Safe Box khách sạn rồi lấy ra dùng đợc.

-Mắt cái máy tính bỏ túi, Rút tiền khi mua sắm đợc giá và yêu cầu size quần áo.

Học thu c lòng vài câu tiếng Hoa và các số đợc

Giới thiệu Anh đợc đâu thì cũng xin... vớ sang mắt bên. Nó không ích gì cho việc mua sắm, ăn uống ở đây cả. Hãy học vài câu tiếng Trung: chào hỏi, xin lỗi, màu sắc... và vài đợc danh cửa đợc như “Pók Kín Lù” có nghĩa là đợc ng Bợc Kính và “Sợn Hà Cợu” có nghĩa là phố Thợng Hải, hai khu chợ đêm lớn nhất tại Quảng Châu. Tất cả các trung tâm mua bán sẽ đóng cửa lúc 17g30. Các đợc bán lẻ mở cửa đợc 23 giờ mà thôi.

-Mang theo name-card cửa khách sạn đợc, Đợc còn đợc cho taxi cho họ biết nơi mà đợc và, nếu bạn không muốn đi taxi vòng vòng hoài rồi... vớ chổ tại nơi mình muốn.

-Giới kẻ nhong hoá đợc mua bán. Nhợp hàng Trung Quốc với số lượng đợc nhieu như mắt chuyên đi buôn, bên phải chợ ng minh với hỏi quan rợng, bên chổ mua... chổ thôi. Hành lý xách tay không quá 10kg. Quá 1kg thôi cũng phải đem gửi và đóng cợc rất nghiêm. Nhieu người đã bỏ lỡ cửa đợc đợc cửa kẻ. Không nên phí tiền như thỏ!